

Số 80/BC-LĐLĐ

Bình Thuận, ngày 20 tháng 9 năm 2016

BÁO CÁO

Tổng kết thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 – 2016” trong CNVCLĐ

Thực hiện Kế hoạch số 2756/KH-UBND ngày 04/8/2016 của UBND tỉnh về tổng kết Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016” trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh báo cáo tổng kết thực hiện Đề án như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN ĐỀ ÁN

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện

Sau khi có Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Hội Luật gia Việt Nam, Kế hoạch số 460/KH-UBND, ngày 14/02/2014 của UBND tỉnh về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2014 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, Kế hoạch số 2813/KH-UBND ngày 07/8/2014 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh và Kế hoạch số 4630/KH-BCĐ ngày 23/12/2014 của Ban Chỉ đạo về thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL” từ nay đến hết năm 2015 trên địa bàn tỉnh. LĐLĐ tỉnh đã có các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện trong các cấp công đoàn, đồng thời cũng có công văn giới thiệu đồng chí Giám Đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh tham gia thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về thực hiện Đề án này.

Để góp phần thực hiện tốt các kế hoạch nêu trên của UBND tỉnh và BCĐ tỉnh về thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” tới các cấp công đoàn và toàn thể cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn tỉnh. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo cụ thể như: Kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ ngày 07/3/2014 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cấp công đoàn và cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động năm 2014; Kế hoạch số 24/KH-LĐLĐ ngày 28/5/2014 về việc triển khai tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đoàn viên và người lao động trong các doanh nghiệp; Kế hoạch số 27/KH-LĐLĐ ngày 24/8/2014 về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động trong tình hình mới”, gắn với thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL” từ nay đến hết năm 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Theo đó kế hoạch này được thực hiện hàng năm đến hết năm 2015. Ngày 01/9/2015, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục ban hành Công văn số

225/LĐLĐ về việc đôn đốc kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 và triển khai nhiều văn bản chỉ đạo trong hệ thống tổ chức công đoàn về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý về phòng chống ma túy và mua bán người, HIV/AIDS, phòng chống tội phạm, an toàn giao thông,... Đồng thời chỉ đạo Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh hàng năm xây dựng kế hoạch thực hiện tư vấn pháp luật trong CNVCLĐ và cùng phối hợp với LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn cấp ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để triển khai thực hiện; thông qua tư vấn cùng nhằm mục đích là để tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đoàn viên và công nhân lao động. Liên đoàn Lao động tỉnh đã có kế hoạch triển khai chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cũng như thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL” trong các cấp công đoàn, trong đó chỉ đạo các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở phải chủ động có kế hoạch và đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả công tác này tại mỗi cấp, ngành, địa phương. Các ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã tổ chức, triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả thiết thực. Ngoài các ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh, còn có 17 Tổ tư vấn pháp luật của LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn cấp ngành, có 58 tư vấn viên/17 tổ đã tổ chức hoạt động khá tốt và mang lại hiệu quả thiết thực.

- Công tác kiểm tra, sơ kết, định kỳ báo cáo và khen thưởng tập thể, cá nhân luôn được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh quan tâm đúng mức. Hàng năm, chỉ đạo các ban chuyên môn của LĐLĐ tỉnh tổ chức kiểm tra LĐLĐ cấp huyện, công đoàn cấp ngành việc triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên, đồng thời kiểm tra việc thực hiện Đề án “Xã hội công tác PBGDPL và TGPL”, cơ bản các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện khá tốt và báo cáo kết quả thực hiện đúng định kỳ. Trên cơ sở sơ kết 6 tháng và tổng kết năm đánh giá tình hình hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tặng nhiều bằng khen, giấy khen toàn diện và chuyên đề cho các tập thể, cá nhân công đoàn các cấp đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, và khen thưởng nhiều chuyên đề khác, trong đó có công tác PBGDPL và TGPL cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực này.

Ngoài ra, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh có Công văn số 225/LĐLĐ Ngày 01/9/2015 về việc đôn đốc kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 và những năm tiếp theo. Qua 3 năm triển khai thực hiện Đề án “Xã hội công tác PBGDPL và TGPL” hầu hết các cấp công đoàn luôn quan tâm triển khai thực hiện tốt, mang lại kết quả thiết thực.

- Về kinh phí hỗ trợ cho hoạt động để triển khai, thực hiện Đề án được phê duyệt trong nguồn kinh phí đào tạo, tập huấn, tuyên truyền hàng năm của hệ thống tổ chức Công đoàn cơ bản được đảm bảo.

2. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Đề án

Căn cứ các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo, kế hoạch thực hiện Đề án hàng năm, từng giai đoạn của UBND tỉnh, BCĐ thực hiện Đề án của tỉnh và các văn bản của cấp trên, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh luôn quan tâm triển khai, thực hiện các nhiệm vụ của Đề án với những nội dung sau:

- Triển khai, quán triệt Quyết định số 1133/QĐ-TTg ngày 15/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của Hội Luật gia Việt Nam, Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (*ban hành kèm theo Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 15/12/2015*); Kế hoạch số 4567/KH-BCĐ ngày 14/12/2015 của Ban Chỉ đạo về thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” năm 2016. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các ban, đơn vị trực thuộc theo chức năng, nhiệm vụ của mình tham mưu cho Thường trực LĐLĐ tỉnh chỉ đạo, triển khai các văn bản trên đến LĐLĐ cấp huyện, CĐ cấp ngành; đồng thời đôn đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo việc triển khai thực hiện của Công đoàn cấp dưới.

- Việc nghiên cứu, vận dụng các chính sách, pháp luật hiện hành về xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 4b/NQ –TLĐ ngày 15/7/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho CNVCLĐ trong tình hình mới”. Hàng năm, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành các kế hoạch về thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý như: Kế hoạch số 04/KH-LĐLĐ ngày 07/3/2014 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cấp công đoàn và cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ năm 2014; Công văn số 225/LĐLĐ Ngày 01/9/2015 về việc đôn đốc kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015; Kế hoạch số 06/KH-LĐLĐ ngày 03/3/2016 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cấp công đoàn và cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ năm 2016 và một số văn bản liên quan đến việc thực hiện Đề án... Chỉ đạo các cấp công đoàn chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và bảo đảm về thời gian, nội dung hoạt động phù hợp với đặc điểm, tình hình lao động – sản xuất của công nhân, viên chức, lao động tại đơn vị và mỗi loại hình doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước... Theo đó, hàng năm Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Trên cơ sở các văn bản nêu trên, Thường trực LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo và phân công trách nhiệm từng ban, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ của mình tích cực tham mưu triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL và TGPL trong CNVCLĐ theo tinh thần nội dung Kế hoạch số 4567/KH-BCĐ ngày 14/12/2015 của Ban Chỉ đạo về thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” năm 2016. Đồng thời theo dõi việc triển khai thực hiện ở cơ sở và tổng hợp kết quả báo cáo Thường trực LĐLĐ tỉnh để có hướng chỉ đạo tiếp theo và làm cơ sở để báo cáo kết quả triển khai thực hiện cho Ban chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh.

- Công tác kiện toàn tổ chức, bộ máy của tổ chức công đoàn các cấp để thực hiện xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý.

Trong những năm qua, LĐLĐ tỉnh luôn quan tâm đến công tác kiện toàn tổ chức bộ máy công đoàn các cấp, nhất là sau Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, đến nay bộ máy các cấp công đoàn cơ bản ổn

định. Theo đó, 17 tổ tư vấn pháp luật ở các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở được củng cố, kiện toàn, hiện có 58 tư vấn viên. Tuy nhiên, Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh chỉ có 2 tư vấn viên, hiện tại nghỉ bảo sản 1 tư vấn viên, cho nên có phần ảnh hưởng đến hoạt động tư vấn pháp luật nói chung và việc trợ giúp pháp lý cho đoàn viên công đoàn và CNVCLĐ nói riêng.

- Thực trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của hệ thống tổ chức công đoàn trong những năm qua.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý của tổ chức Công đoàn trong tỉnh luôn được LĐLĐ tỉnh quan tâm đúng mức, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các ban, đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của mình đã tổ chức, triển khai thực hiện đạt được nhiều kết quả thiết thực. Ngoài các ban và các đơn vị trực thuộc còn có 17 Tổ tư vấn pháp luật của LĐLĐ cấp huyện, Công đoàn cấp ngành, có 58 tư vấn viên/17 tổ đã tổ chức hoạt động khá tốt và mang lại kết quả thiết thực, cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Hoạt động của 17 tổ tư vấn pháp luật đã tổ chức và phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trực tiếp và tổ chức nhiều đợt thi tìm hiểu pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; tiếp tục duy trì và bổ sung các đầu sách tại 547 tủ sách pháp luật ở cơ sở. Tài liệu tuyên truyền pháp luật bao gồm: Bộ Luật lao động, Luật công đoàn năm 2012, Luật An toàn giao thông, Luật BHXH, BHYT, BHTN, Luật AT-VS lao động, Luật bầu cử, Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí, Luật phòng, chống ma túy...

Về công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn nói chung và cán bộ làm công tác tư vấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý nói riêng. Trong thời gian qua, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tổ chức và phối hợp tổ chức mở 18 lớp bồi dưỡng, tập huấn/1.794 lượt cán bộ công đoàn tham gia, cụ thể như sau: lớp Đại học phần công đoàn thời gian 6 tháng; lớp “Kỹ năng hòa giải và giải quyết những mâu thuẫn xung đột bất đồng”; “Nghiệp vụ công đoàn cơ sở”; các lớp bồi dưỡng về kỹ năng hoạt động công đoàn; lớp triển khai Hướng dẫn Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013; lớp về Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 20 ngày; lớp tập huấn nghiệp vụ công tác nữ cho cán bộ công đoàn cấp trên cơ sở; lớp tập huấn Nghị Định số 85/2015/NĐ-CP ngày 01/10/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về chính sách đối với lao động nữ, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 350 lượt nữ công nhân, lao động trên địa bàn TP Phan Thiết...; phát 800 cuốn sổ tay công tác nữ công tới cán bộ, đoàn viên và người lao động và tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên sâu cho cán bộ công đoàn...; phát hành nhiều số Bản tin Công đoàn (trong đó 02 số Bản tin Công đoàn với 2.800 bản cho đăng tải nội dung Hiến pháp năm 2013), pháp luật lao động và công đoàn (bằng hình thức câu hỏi - trả lời) chuyển tải đến công đoàn cơ sở trong tỉnh để tổ chức học tập, tuyên truyền tới đoàn viên và người lao động. Hàng năm LĐLĐ tỉnh đều duy trì việc phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng, thực hiện Chuyên mục “Lao động và Công đoàn” phát sóng mỗi tháng 2 kỳ; qua đó đã kết hợp chuyển tải nhiều thông tin quan trọng liên quan đến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh.

Thông qua các sự kiện chính trị, ngày lễ, kỷ niệm của đất nước và “Tháng công nhân” hàng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động nhằm quán triệt, giáo dục người lao động luôn nêu cao bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân Việt Nam, đề cao cảnh giác với những âm mưu, diễn biến, kích động của các thế lực thù địch; chấp hành tốt kỷ cương, pháp luật, cùng với tổ chức Công đoàn và chủ sử dụng lao động xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức đối thoại trực tiếp giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, với thời gian theo định kỳ tổ chức 3 tháng/lần nhằm củng cố, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc.

- Việc triển khai các hoạt động xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL với nhiều hình thức phong phú như: tuyên truyền miệng, hội thi, tọa đàm, tờ rơi, tờ bướm, sổ tay pháp luật, chuyên mục phát sóng Lao động và Công đoàn, hỏi đáp trên Bản tin Công đoàn, qua email, điện thoại và hình thức tư vấn trực tiếp tại văn phòng, tư vấn lưu động tại các doanh nghiệp, các khu dân cư có đông CNLĐ; thông qua tư vấn lưu động để tuyên truyền, phổ biến pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đối tượng cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ, chủ yếu cho các công đoàn cơ sở doanh nghiệp. Qua các hình thức tổ chức thực hiện xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL cho thấy mô hình tư vấn lưu động và thông qua tư vấn để tuyên truyền pháp luật và TGPL cho người lao động là phù hợp và mang lại hiệu quả, thiết thực.

Trung tâm tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh với chức năng, nhiệm vụ và thực hiện chỉ tiêu giao của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, hàng năm đều xây dựng kế hoạch Tư vấn pháp luật, triển khai đến các tổ tư vấn pháp luật LĐLĐ cấp huyện, CĐ cấp ngành và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, thông qua tư vấn để tuyên truyền, PBGDPL và TGPL cho đoàn viên và công nhân lao động các luật: phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; phòng, chống các tệ nạn xã hội; an toàn giao thông; bảo vệ môi trường; các chính sách có liên quan tới người lao động, các quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đặc biệt là tuyên truyền về Hiến pháp năm 2013, các Bộ Luật và Luật đã sửa đổi bổ sung như: Bộ Luật Lao động; Luật Công đoàn; Bộ Luật hình sự; Bộ luật Dân sự; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và gia đình; Luật BHXH, BHYT, BHTN; Luật phòng, chống tham nhũng...

Từ 2013 – 15/8/2016 đã thực hiện tư vấn pháp luật cho 16.658 lượt người, trong đó có 15.639 lượt được trợ giúp pháp lý (chiếm 93,88% trong tổng số lượt tư vấn) chủ yếu là các đối tượng: đoàn viên công đoàn, người lao động và các đối tượng chính sách. Đối với đoàn viên công đoàn, người lao động được tư vấn miễn phí Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, BHYT, BHTN, Luật cán bộ công chức, Luật viên chức. Đối với các đối tượng chính sách được tư vấn miễn phí tất cả các lĩnh vực luật; tổ chức 1.393 đợt tư vấn pháp luật lưu động và có 77.607 lượt người tham gia, đồng thời thông qua đó tuyên truyền, phổ biến Bộ luật Lao động, luật Công đoàn, luật BHXH, BHTN, luật An toàn vệ sinh lao động... (có phụ lục kèm theo).

- Từ kết quả của việc triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền PBGDPL và TGPL đã góp phần tích cực nâng cao hiểu biết, ý thức tuân thủ pháp luật, thực hiện sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; đồng thời nâng cao trách nhiệm của các cấp công đoàn đã cùng với các cấp, ngành của tỉnh trong quá trình thực thi pháp luật, chủ động phòng, chống mọi hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, kỷ cương, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa tại địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, giúp cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong quan hệ pháp luật có hành vi xử sự phù hợp với quy định của pháp luật, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, an ninh - trật tự, an toàn xã hội và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung và cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động nói riêng.

- Việc biên soạn, cung cấp các tài liệu hỗ trợ về kiến thức và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý. Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn đặt ra, LĐLĐ tỉnh biên soạn và phối hợp biên soạn nội dung phù hợp với nhiệm vụ thực tiễn từng năm và từng giai đoạn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn tỉnh Bình Thuận.

- LĐLĐ tỉnh đã tổ chức nhiều lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ công đoàn, cử cán bộ chuyên trách công đoàn tham gia tập huấn kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Đào tạo 26 cán bộ chuyên trách công đoàn là giảng viên kiêm chức làm báo cáo viên cấp trên trực tiếp cơ sở.

- LĐLĐ tỉnh là thành viên Hội đồng phối hợp tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh, vừa là thành viên BCĐ thực hiện Đề án, vừa chủ động và thường xuyên phối hợp với các cơ quan Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội liên quan để thúc đẩy các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương và hệ thống tổ chức công đoàn.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về kết quả đạt được

- Cấp trên đã có nhiều văn chỉ đạo, hướng dẫn về triển khai thực hiện “Đề án xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL” giai đoạn 2013-2016; Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án của tỉnh đã triển khai Đề án và phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên BCĐ theo chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của từng ngành để tổ chức triển khai phù hợp với đơn vị mình. Trọng tâm là đã có sự quan tâm lãnh đạo định hướng của Đảng đoàn; sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, các ban, đơn vị chuyên trách LĐLĐ tỉnh và có 17 Tổ tư vấn pháp luật ở cơ sở luôn nhận thức tốt trong việc thực hiện Đề án. Cho nên có thuận lợi cho công tác tuyên truyền PBGDPL và TGPL trong hệ thống tổ chức công đoàn đã mang lại kết quả thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính, đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ.

- Việc triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý” đã tác động, ảnh hưởng tích cực đến nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong hệ thống tổ chức công đoàn tại địa phương. Từ đó nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện tốt phương châm “Sống chiến đấu, lao động, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”.

2. Hạn chế, khó khăn và nguyên nhân

Ngoài kết quả đạt được nêu trên vẫn còn có những khó khăn, hạn chế nhất định, đó là:

- Việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của một số Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tuy có nhiều cố gắng, nhưng cũng có lúc có nơi chưa kịp thời, chưa chủ động trong công việc triển khai tổ chức thực hiện. Nguyên nhân một phần do công việc chuyên môn nhiều, cán bộ lãnh đạo LĐLĐ cấp huyện, công đoàn cấp ngành tham gia nhiều Ban chỉ đạo của địa phương, ngành, một phần do cán bộ làm công tác TT, PBGDPL và TGPL của các Tổ tư vấn pháp luật ở LĐLĐ cấp huyện, công đoàn cấp ngành đa số là kiêm nhiệm nên chưa được chuyên sâu. Mặt khác các tổ tư vấn LĐLĐ cấp huyện, CĐ cấp ngành lại thường xuyên thay đổi chưa được củng cố kịp thời.

- Một số công đoàn cơ sở thực hiện công tác này chưa có hiệu quả. Nguyên nhân do Ban Chấp hành công đoàn cơ sở chưa năng động và chưa chủ động phối hợp với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để triển khai thực hiện tại cơ sở.

- Một số doanh nghiệp, người sử dụng lao động chưa thật sự tạo điều kiện sắp xếp thời gian để công nhân, lao động được tập huấn, tuyên truyền về pháp luật có liên quan; một bộ phận công nhân lao động ở một số nơi do trình độ nhận thức chưa cao nên việc tìm hiểu, tiếp thu các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan để vận dụng trong lao động, sản xuất và đời sống còn hạn chế.

- Việc chấp hành chế độ báo cáo theo định kỳ của một số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chưa thực hiện kịp thời theo quy định; do đó đã ảnh hưởng đến thời gian tổng hợp báo cáo theo quy định.

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

- Hàng năm, Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tỉnh cần tổ chức Hội nghị tập huấn về kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác TT, PBGDPL và TGPL ở các cấp, các ngành trong tỉnh.

- Tổ chức các Hội thảo chuyên đề về nâng cao chất lượng hoạt động công tác TTPBGDPL và TGPL, tạo diễn đàn để cán bộ làm công tác này có thể trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng tác nghiệp.

- Thường xuyên tổ chức hội nghị, phổ biến những văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực này.

*** Các nhiệm vụ, giải pháp:**

1. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 – 2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (*ban hành kèm theo Quyết định số 3512/QĐ-UBND ngày 15/12/2015*) và các văn bản chỉ đạo của tỉnh liên quan đến việc thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và TGPL” để triển khai thực hiện trong thời gian tới.

2. Quán triệt sâu sắc, đầy đủ ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 4b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2014 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ trong tình hình mới”.

3. Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về công tác tuyên truyền, PBGDPL và TGPL cho đoàn viên, CNVCLĐ gắn với công tác tổ chức thực hiện có hiệu quả “Ngày pháp luật” hàng năm.

4. Tiếp tục tạo điều kiện và hỗ trợ về chuyên môn cho các tổ tư vấn pháp luật ở cơ sở. Tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác TTPBGDPL và TGPL ở các cấp công đoàn, coi đây là hoạt động thường xuyên của các cấp công đoàn để phục vụ đông đảo đoàn viên và CNVCLĐ. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL và TGPL ở cơ sở.

5. Duy trì và phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, thiếu sót, vướng mắc trong thời gian qua, đề ra giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị để thực hiện tốt hơn nữa công tác TTPBGDPL và TGPL trong các cấp công đoàn thời gian tới.

Nơi nhận:

- BCD thực hiện Đề án tỉnh (Hội Luật gia tỉnh);
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Lưu VT, TTTVPL.

TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Văn Trương